



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 14 กันยายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. บันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมมือระหว่าง ธนาकर ธ.ก.ส.กับบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า... journalistthailand.online	
2. บทความพิเศษ: 'มกอช.'หนุนเกษตรกรเลี้ยง'จิ้งหรีด'สร้างรายได้เพิ่มช่วงวิกฤติโค... แนวหน้า	แนวหน้า
3. กษ.ปรับFunctionใหม่แจ้งปลูกผ่านแอปฯFarmbook	แนวหน้า
4. กรมส่งเสริมการเกษตรปรับ Function ใหม่ให้ทันสมัยบนแอปพลิเคชัน...	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. คอลัมน์: คั้นปากอยากเล่า: สายลุย	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: ถูกทุกข้อ	ไทยโพสต์
8. คอลัมน์: เปลวสีเงิน คนปลายซอย: 'มิ่งเขียน-กุลัม' ไม่เชื่อลอง!	ไทยโพสต์
9. เครือข่าย'ชาวนาดิจิทัล' สู่การพัฒนาเกษตรยั่งยืน	กรุงเทพธุรกิจ
10. เปิดเวทีถก แบน 3 สารพิษเกษตร 'ประชาชน'ต้องร่วมบอยคอต	มติชน

\*\*\*\*\*



## 'มกอช.'หนุนเกษตรกรเลี้ยง'จิ้งหรีด' สร้างรายได้เพิ่มช่วงวิกฤติโควิด-19



จูอะดี พงศ์มณีรัตน์



กฤษชิต สุขเสถียร

### บทความพิเศษ

"มกอช."ลงพื้นที่แปลงใหญ่จิ้งหรีดจ.สุโขทัย จัดสัมมนาเตรียมพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP-เสริมเขี้ยวเล็บระเบียบส่งออก ผู้ประกอบการ พุงเป่าหนุนเกษตรกรสร้างรายได้ช่วงโควิด-19 ง่าย รวยได้งาม-ตลาดส่งออกโต เล็งเจาะตลาดใหม่ในเม็กซิโก

น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีนโยบายส่งเสริมการสร้างรายได้ของเกษตรกรด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดในรูปแบบแปลงใหญ่อย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากมองว่าจิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงใช้น้ำน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ เลี้ยงง่ายใช้เวลาแค่ 45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวขายได้ เหมาะกับการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงวิกฤติโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ มกอช. ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความเป็นไปได้ของตลาดแมลงเพื่อการบริโภค จึงเร่งส่งเสริมผลักดันการเปิดและขยายตลาด การส่งออกสินค้าแมลงจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเป้าการเปิดตลาดไปยังสหภาพยุโรป และประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดใหม่

ล่าสุดได้มอบหมายให้ นายกรรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการมกอช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการยก

ระดับการเลี้ยงจิ้งหรีด GAP ภายใต้นโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และได้จัดสัมมนาเรื่อง "รู้ขั้นตอนการส่งออก ขยกระดับจิ้งหรีดไทย" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการเลี้ยงภายใต้มาตรฐาน GAP และความรู้เกี่ยวกับการส่งออกในขั้นตอนการส่งออก ขกระดับจิ้งหรีดไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ณ ฟาร์มจิ้งหรีดชุกติกาญจน์ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐาน มกษ. 8202-2560 (GAP ฟาร์มจิ้งหรีด) ประโยชน์และความสำคัญของ GAP ฟาร์มจิ้งหรีด รวมถึงการ "เตรียมความพร้อมโรงงานส่งออก" ตั้งแต่การตรวจรับรองสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อการส่งออก กฎระเบียบข้อกำหนดการนำเข้า และมาตรการของประเทศคู่ค้าสำคัญ การยกระดับและผลักดันจิ้งหรีดสู่ตลาดต่างประเทศ เรียกว่าตัวเข้มทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการควบคู่กันเพื่อเตรียมพร้อมในการผลิตและเตรียมเจาะตลาดจิ้งหรีดในตลาดโลกที่กำลังมีแนวโน้มสดใส

นายกรรชิตกล่าวว่า ที่ผ่านมาระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เป็นมาตรฐานทั่วไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของผลผลิตผลจากจิ้งหรีดสำหรับประเทศเม็กซิโก ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ มกอช. จึงร่วมกับกรม

ปศุสัตว์ เร่งดำเนินการขอเปิดตลาดรายการสินค้า ผงแป้งจิ้งหรีดและจิ้งหรีดแช่แข็ง (สะคัง) ของไทยในเม็กซิโก กับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก หรือ SENA-SICA แล้วเมื่อวันที่ 27

เมษายน 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการพิจารณาและการตอบกลับจากทางเม็กซิโก ในขณะที่ตลาดส่งออกของไทยอยู่ประมาณปีละ 1,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพอย่างกว้างขวาง และการกำกับดูแล ผ่านการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด มกษ. 8202-2560 หรือ GAP ฟาร์มจิ้งหรีด และการกำหนดจิ้งหรีดเป็นสัตว์ชนิดอื่นภายใต้พระราชบัญญัติโรครักษาสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น โดยเป็นการดำเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดพื้นที่และสินค้าเกษตรเป็นหลัก ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกร

ด้าน น.ส.ชุกติกาญจน์ เอื้อยแจ้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดแปลงใหญ่ชุกติกาญจน์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย เลี้ยงจิ้งหรีดในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิด และแบบเปิด ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด GAP ปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ส่วนลูกค้าในประเทศ จะเน้นการจำหน่ายทางออนไลน์ ทั้งปลีก-ส่ง สินค้าส่วนใหญ่เน้นการแปรรูป ได้แก่ ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด 100% ซึ่งนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ จิ้งหรีดอบกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบ kukki และน้ำพริก โดยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 1,600,000 บาท หรือประมาณ 19,200,000 บาทต่อปี

## กษ.ปรับFunctionใหม่แจ้งปลูกผ่านแอปฯFarmbook

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพ การประกอบอาชีพ การเกษตรของครัวเรือน เพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบายจัดการการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรได้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือหรือรับบริการจากภาครัฐ เช่น ขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติเกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

ทั้งนี้ เกษตรกรแจ้งการเพาะปลูกได้เมื่อปลูกพืชแล้วอย่างน้อย

15 วัน สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งการเพาะปลูกได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง พร้อมเอกสารสิทธิที่ดิน สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แจ้งเพาะปลูกในแปลงเดิมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ช่วยลดเวลาเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายเหมาะกับช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาด นอกจากแจ้งปลูกแล้วยังติดตามผลแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และช่วยเหลือโครงการรัฐบาลด้วยล่าสุดกรมปรับปรุง Function การแจ้งปลูกบน Farmbook โดยเกษตรกรเพิ่มข้อมูลพิกัดแปลงได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่รวมทั้งช่วงระยะเวลาแจ้งปลูก เพื่อลดความผิดพลาด ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือถูกต้องมากขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มต่อว่า ที่ผ่านมามีได้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรช่วยเหลือด้านการเกษตรจากภาครัฐต่อเนื่อง อาทิ โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง) ล่าสุดช่วยโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับ

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการมาแจ้งปรับปรุงการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน นอกจากรักษาสีเขียวเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐแล้ว ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานวางแนวทางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศด้วย

## กรมส่งเสริมการเกษตรปรับ Function ใหม่ให้ทันสมัยบนแอปพลิเคชัน Farmbook พร้อมเชิญชวนขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่า ทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ เกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิต่างๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งการเพาะปลูกได้เมื่อปลูกพืชแล้วอย่างน้อย 15 วัน สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือแจ้งเพาะปลูกแปลงใหม่ สามารถแจ้งการเพาะปลูกได้ที่



สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงพร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แจ้งการเพาะปลูกในแปลงเดิมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหมาะกับช่วงสถานการณ์ที่มีโรคโควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ นอกจากแจ้งปลูกแล้วยังสามารถติดตามผลการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการช่วยเหลือโครงการต่างๆ จากรัฐบาลได้อีกด้วย ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุง Function การแจ้งปลูกบน Farmbook โดยเกษตรกรสามารถเพิ่มข้อมูลที่กีดแปลงได้ด้วยตนเอง และมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการแจ้งปลูกเพื่อลดความผิดพลาด ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

ถือและถูกต้องมากยิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในเมนูต่างๆ ประกอบด้วย 1.เมนูปรับปรุงทะเบียน ได้แก่ แจ้งปลูก แปลงเดิม พืชชนิดเดิมที่ได้ปรับปรุงในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรสามารถแจ้งปลูกโดยกดเลือกแปลงเอกสารสิทธิ์/เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูก แล้วกรอกข้อมูล พื้นที่ปลูก และเนื้อที่ปลูกให้ถูกต้อง แล้วกดบันทึก ถ่ายภาพแปลง โดยถ่ายภาพกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้ทำการแจ้งปลูกสำรวจสมาชิก ดูและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนในครัวเรือนเกษตรกร 2.เมนูติดตามผล ได้แก่ ผลการปรับปรุง แสดงผลการแจ้งปลูกกิจกรรมทางการเกษตร โดยแอปพลิเคชันจะแจ้งสถานะในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 1.ทบก. แจ้ง

ปลูก/ปรับปรุงจากระบบทะเบียนเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ 2.Farmbook แจ้งปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน 3.แจ้งวันที่/วันที่ แสดงวันที่แจ้งปลูกหรือปรับปรุง 4.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานะแรกหลังจากแจ้งปลูก/ปรับปรุงบนแอปพลิเคชัน รอเจ้าหน้าที่จัดชุด 5.จัดชุดติดประกาศ (สีม่วง) เจ้าหน้าที่จัดชุดในระบบ แล้วกำลังทำการติดประกาศ 6.จัดชุด (สีดำ) ข้อมูลผ่านการติดประกาศเรียบร้อยแล้ว 7. ผ่าน การแจ้งเพาะปลูกในปีนี้สำเร็จ 8.ไม่ผ่าน การแจ้งเพาะปลูกไม่สำเร็จ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตรวจสอบแปลง ดูประวัติกิจกรรมทางการเกษตรที่ผ่านมา ค่าพิกัดแปลงของที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ และความเหมาะสมในการทำการเกษตรของที่ดิน ตามข้อมูลกรมที่ดิน ใบรายงานผลแสดงรายงานที่ได้แจ้งปลูกไปแล้ว สำหรับบันทึกหรือพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือเข้าร่วมโครงการกับกรม / กระทรวง อื่น

3.เมนูติดตามสิทธิ ทำให้เกษตรกรสามารถติดตามสิทธิโครงการต่างๆ และ ผลการโอนเงินที่ทาง ธ.ก.ส. ส่งยอดกลับมาให้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ติดตามสิทธิกดลูกศรเพื่อดูข้อมูลโครงการที่เข้าร่วมเพื่อดูการส่ง

### การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ในสถานการณ์โควิด - 19



ข้อมูลให้ ธ.ก.ส หากส่งข้อมูลสำเร็จจะแสดง ส่ง ธ.ก.ส. วัน เดือน ปี ผ่านมาก็วัน หากส่งข้อมูลไม่สำเร็จ จะขึ้นสถานะของข้อมูลแต่ละประเภท เช่น สถานะแปลงไม่ผ่าน และผลการโอนเงิน แสดงรายละเอียดผลการโอนเงินที่ทาง ธ.ก.ส. ส่งยอดเงินของเกษตรกรให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับช่วงที่ผ่านมาได้มีการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการช่วยเหลือด้านการเกษตรจากทาง

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง) และล่าสุดก็มีการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งการมาแจ้งปรับปรุงการเพาะปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐแล้ว ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศอีกด้วย



เดือนนี้จะเป็นการทำงานเดือนสุดท้ายในฐานะข้าราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายคน สำหรับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563 นี้ ได้แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวรารุช ชูธรรมรัช รองปลัดกระทรวงฯ อุมพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงฯ นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส่วนกรมต่างๆ ได้แก่ นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

อธิบดีกรมการข้าว นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และนางสาวจوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขานุการ มกอช. ซึ่งแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการกันไปแล้ว แต่ก็เชื่อว่า น่าจะมีหลายท่านที่ยังคงมีบทบาทในวงการเกษตรบ้านเราต่อไปในฐานะที่ปรึกษา เพราะแต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถที่ยังพอช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปได้อยู่ไม่มากนักน้อยเสียทีเดียว... เมื่อมีตำแหน่งว่างหลายกรมเช่นนี้ ที่กระทรวงเกษตรฯ จึงมีผู้คนดลจากบรรดานักวิ่งทั้งหลายเหล่า ทั้งคนเก่าที่หาทางประทับประคองตัวเอง และคนใหม่ที่วิ่งหาที่ลง โดยก่อนหน้านั้นมีไฟเด็ดตลอดออกมาให้เห็นเป็นข่าวกันบ้างแล้ว ซึ่ง ขุนเกษตราก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟใครจัด แต่ดูแล้ว ยังไม่น่าจะใช่ เพราะบางตำแหน่งเหมือนยังมืดที่มืดทางกัน ผิดฝาผิดตัวอยู่ แต่ก็นั่นแหละ ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อทุกอย่างลงตัว

อย่างไรก็ตาม คาดว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเตรียมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอให้ ครม.เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ในวันอังคารที่

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 14 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14384

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 32.85

Ad Value: 29,565

PRValue (x3): 88,695

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

จะถึงนี้ หากทุกอย่างลงตัวหรืออาจบางตำแหน่งที่ลงตัวแล้ว โดยนายเฉลิมชัย บอกว่า จะให้เกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง 3 คน เป็นผู้พิจารณาในหน่วยงานที่แต่ละท่านกำกับดูแล คือ นายประภัตร กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยอธิบดีกรมการข้าวและเลขาธิการ มกอช.จะ เกียรติยศอายุราชการ ส่วนนางสาวมนัญญา กำกับดูแล 3 กรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร โดยปีนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เกียรติยศอายุราชการ และ ร้อยเอก ชรรมนัส กำกับดูแล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. กรม พัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งทั้ง 3 กรม ยังไม่เกษียณ แต่ไม่รู้จะมีการโยกในบางตำแหน่งตามกระแส ข่าวหรือไม่...ก็คงต้องมารอดูของจริงกันดีกว่า ว่าลดแรก นี้ใครจะเข้าวินสมหวัง หรือใครจะออกหักบ้าง ไม่อยากคาด เดาไปส่งๆ มารอดูพร้อมกันดีกว่า ว่าใครพอไปวัดไปวา ได้บ้าง...

## ขุนเกษตรฯ





การเมือง...เรื่องเบาๆ

## สายลุย

**จ**ัดเป็นหนึ่งในหญิงแกร่งแห่งทีมโทรโข่งรัฐบาล สำหรับ “อ.กานต์” รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ถือเป็นรองโฆษกฯ อีกคนที่ได้รับคำชื่นชมเยอะ โดยเฉพาะการแถลงข่าว ไม่ว่าจะป็นน้ำเสียงที่อ่อนหวาน เรื่อยไปถึงความเข้าใจในมิติเศรษฐกิจ

แต่ลึกลับตาห้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ “อ.กานต์” แถลง หนักๆ ไปทางเรื่องเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากกระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์ ดูแลมีแต่แนวโน้ม ทั้งกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่ที่สำคัญคือ ทำการบ้านมาดี เพราะนอกจากแถลงแล้ว พลันลูกนักข่าวถามในรายละเอียด โทรโข่งหญิงดีกรี ดร.ตอบได้เคลียร์หมด

นอกจากนี้ ยังจัดเป็นสายลุย อย่างปลายลับตาที่ก่อน เจ้าตัวจะมา แถลงข่าวเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ แต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการนัดหมาย ฟังสนนี่ครั้นราวกับฟ้าจะรัว

“อ.กานต์” เอาความสะอาดนักข่าว ตัดสินใจเดินมา แถลงที่ “รังนกกระจอก” หรือห้องนักข่าวแทน จากนั้นก็จัดการโซโล่ประเด็นเกษตรอินทรีย์เต็มพิกัด

แต่ระหว่างนั้นฝนได้ตกลงมาหนักมาก ชนิดน้ำในทำเนียบรัฐบาลระบายไม่ทัน จนเกิดการท่วมขัง ครั้นแถลงเสร็จก็ ไม่รู้จะทำอย่างไร “อ.กานต์” ก็มถอดรองเท้าแล้วเดินกลับห้องทำงานที่ติดบัญชีการ 2 ชนิดไม่ห่วงสวย

ตอกย้ำให้เห็นว่า เป็นสายลุยขนานแท้ เพียงแต่รอบนี้ เป็นสายลุยน้ำ หุหุ.



รัชดา ธนาดิเรก

**น.เนจ**

## กบฏรัฐบาล-กบฏรัฐประหาร

เรียน คุณอรรถ อัทนัย ที่นับถือ

๙ ก.ย.๒๕๖๒ เกิดรัฐประหารในขณะที่ป่าเปรมไปราชการต่างประเทศ แต่เมื่อรัฐบาลไม่ยอมแพ้สามารถปราบรัฐประหารที่เปลี่ยนสถานะเป็นกบฏทันที วันที่ ๙ ก.ย.๒๕๖๓ ก็มีปรากฏการณ์กบฏรัฐบาลของ ส.ว.ที่จะเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านแก้ไขมาตรา ๒๗๒ ลดอำนาจ ส.ว.ไม่ให้มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯ และยังมีเรื่อง ส.ส.ประชาธิปไตยประกาศตัวเป็นกบฏราชอาณาจักรไทย ประกาศร่วมมือกับพรรคเก่าแก๊งแก้ไขหมวด ๑ หมวด ๒ ของรัฐธรรมนูญ

๘ ก.ย. ลุงตุฬะซัด (แอมแปร์ต้า) ไ้ลักข่าวกลับบ้าน เมื่อนักข่าวสอบถามกรณีข่าวลือเรื่องรัฐประหารทำให้ลุงตุฬะซัด เรื่องนี้วิเคราะห์ได้ว่าลุงตุฬะซัดพอใจให้มีรัฐประหาร เพราะยังเสียดอำนาจวาสนา อยากจะทำลายสถิติป่าเปรม ทำให้ไม่ต้องการถูกบังคับให้ลงจากเก้าอี้ เรื่องนี้ก็ต้อง “เวต แอนด์ ซี” เพราะสถานการณ์การเมืองวันนี้ร้อนระอุ นักเรียนเลว นิสิตนักศึกษาปลดแอก นักการเมืองฝ่ายค้านประกาศไม่ต้องการ “รัฐบาลแห่งชาติ” แต่ต้องการรัฐบาลชั่วคราวประกาศล้มล้างวัฒนธรรม สถาบันกษัตริย์ ตามรอยยุวชนเรดการ์ดสถาปนารัฐไทยใหม่ที่มีการปกครองระบอบ “เองชวยโมเดล”

ภายในรัฐบาลก็มีการเจาะแยงกันเอง รมช.ที่มีมลทิน (ถูกรามคำแหงไล่ออกเพราะทุจริตจางคนอื่นสอบแทน) แต่ “อะทิกการบอดี” นิรโทษกรรมให้ อ้างเพื่อเป็นพระราชกุศลในวาระ ร.๙ ครบ ๗ รอบ วันนี้ข่าวโยนออกมาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ฮุยฮาจริงๆ กระทรวงการคลังดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรคพลังประชารัฐทั้ง รมช.สีเทาและ รมช.บักอ้าย ถ้าลุงตุฬะซัดยอมถอยแต่งตั้งตามความต้องการของพรรคพลังประชารัฐ ก็จะทำให้ครัทธาประชาชนตกต่ำมากจนติดดิน นอกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วพรรคประชาธิปไตยก็มีเรื่องคาจๆ สองเรื่อง เรื่องแรกก็คือ “ยกเลิกแบนสารเคมีปราบศัตรูพืชสองชนิด” ที่ รมต.เกษตรฯ ลงนามตามที่กระทรวงเกษตรฯ ชงขึ้นมา เรื่องที่สองก็คือ ส.ส.ตรังและนครศรีธรรมราชที่กำลังมีคดีความในศาลรัฐธรรมนูญหลังจาก กกด.ส่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องการมีสิทธิสภาพ ส.ส. ซึ่งเชื่อว่ารอด ๑๐๐% เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคำว่า “และ” ทั้งสองเป็นหัวหอกในการก่อกบฏต่อราชอาณาจักรไทย เพราะเห็นชอบกับพรรคเก่าแก๊งที่เสนอแก้ไขหมวด ๑ และหมวด ๒ สงสัยว่าทั้งสองคนอาจจะปรารถนาที่จะเป็นประธานาธิบดีตรังและประธานาธิบดีนครศรีธรรมราช แต่สงสัยจะได้เป็นเหมือนหัวหน้าคณะรัฐประหาร ๙



rm\_thaipost@hotmail.co.th

กันยายน ๒๕๖๒

เมื่อการเมืองสกปรกเต็มที่ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ล่าสุดพวกแก๊งปลดแอกได้แสดงพฤติกรรมเลวร้าย ที่แสดงให้เห็นว่าพวกมันต้องการล้มล้างตุลาการ เพราะแสดงการฟังศาลพระพรหมหรือศาลพระภูมิในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้นผมจึงเสนอความคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องล้างไฟ โดยให้นายกฯ ยุบสภาเพื่อใช้เวลาสะสางปัญหา ซึ่งถ้าพวกแก๊งปลดแอกมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น ก็จะไม่ก่อความวุ่นวาย แต่ผมวิเคราะห์ว่าพรรคเก่าแก๊งไม่ยอมหยุดแน่ เพราะเชื่อว่ายุบสภาตามคำเรียกร้องของแก๊งเยาวชนปลดแอกเป็นผลกับพรรคตั้งอีกมากกว่า และเชื่อว่าพรรคตั้งซึ่งก็พอใจที่ได้ครอบครองอำนาจ สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ครอบครองอำนาจต่อไป แต่พรรคเก่าแก๊งต้องการพลิกฟ้าพลิกดินตามแนวทางของเมกาเซตุงมากกว่า ดังนั้นในระหว่างที่ไม่มี ส.ส.รอกการเลือกตั้งใหม่ นั้น พรรคเก่าแก๊งจะขยุงให้เยาวชนปลดแอกสร้างความปั่นป่วนมากขึ้นเพื่อให้เกิดปฏิวัติประชาชนให้ได้ ซึ่งถ้าสถานการณ์สูงจนลุงตุฬะซัดไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ก็จะต้องมีรัฐประหารทหารตามมาด้วยรัฐบาลแห่งชาติ

ดังนั้นลู้ (การเลือกตั้ง) ก็แพ้ ลู้บนถนนก็เชื่อว่าชนะเพราะเยาวชนปลดแอกยังเป็นผีหัวขาด เพราะแก๊งสามล้อขี่ขาดหลอกใช้เด็ก ดังนั้นโอกาสที่จะเป็นเหมือน ๒๔ มิ.ย.๒๕๓๕ ตามคำทำนายของบรรดาโหราชาวมทั้งหลายจึงไม่น่าจะเป็นจริง โอกาสที่พรรคเก่าแก๊งจะสามารถพลิกฟ้าพลิกดินได้นั้นเป็น ๐ แต่อาจจะมีการสูญเสียประชากรจำนวนมากที่ไม่ใช่เสียชีวิต แต่หลบหนีออกนอกแผ่นดิน.

โกเบียด

ผมเกรงว่ายุบสภา นักการเมืองหน้าเก่าก็กลับมาอีกนะซิคะครับ พวกนี้ทนทายาด อยู่ไปแบบนี้แหละครับจนกว่าจะครบเทอม แล้วค่อยเลือกตั้งกันใหม่ สร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบอเมริกันบ้างคงจะดีนะครับ อยู่ครบเทอมแล้วเลือกตั้ง ทำให้ชินจะได้รู้กันว่า ๔ ปีเปลี่ยนที ฉะนั้นต้องเลือกคนดีๆ เข้าสภา ไม่เช่นนั้นนี่ขึ้นฝั่งโน้น

ปลุกม็อบ พอฟังโน้มน้าฟังนี้ไม่พอใจปลุกม็อบ ไล่กันไม่จบ.

## เหิมเกริม

- \* นับวัน “คณะก้าวหน้า” ก้าวร้าว “สถาบัน” เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยไม่หวั่นระย่อใด
- \* ล่าสุด “ธนธร” ขอดตัดตอน “เงิน” งบในงาน “องค์พระทรงชัย” ให้ “ลดลง” ไม่คงเดิม
- \* สารพัดเอ่ยอ้าง เพื่อขัดขวางอย่าง “เหิมเกริม” สร้าง “วาทกรรม” เต็ม “ความขัดแย้ง” แห่งมวลชน
- \* ตามแผนการ “ล้มเจ้า” ที่คอยเฝ้าเข้าทางตนหวังเกิด “จลาจล” บนแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
- \* โดยที่ก่อนหน้านี้ คอย “ปลุกปั่น” ้วยคะนอง “นักเรียน-นิสิต” ผอง “นักศึกษา” มาตีรวน
- \* ก่อ “ม็อบ” ลงถนน ตลอดจนเข้าก่อวุ่น “โรงเรียน” ให้เรรวนไม่เว้นป่วน “มหา’ลัย”
- \* ช่มชู้ “รัฐสภา” ชุสาม “สามานย์” นี้่วังร่วมกับ “พรรคก้าวไกล” และ “เพื่อไทย” เป็นใจกัน
- \* (ใช้)..นับวัน “คณะก้าวหน้า” แข็งกร้าว “จัญไร” ครั้นหวัง “ล้มสถาบัน” จะยอมมันหรือ “ชาวไทย”

สมโชค พลรักษ์

.....

## ๑๑ ซีสเค้ก" เป็นพิษซะแล้วมัยละ...เพนกวิน!

ผลสำรวจเบี่ยงๆ "ซูเปอร์โพล"

"ร้อยละ ๘๕.๑ เชื่อมโยงต่างๆ มีขบวนการนักการเมืองและต่างชาติหนุนอยู่เบื้องหลัง ร้อยละ ๑๔.๙ เชื่อว่าไม่มี

ที่น่าห่วงคือ ภาพลักษณ์เพนกวิน ที่เคยนั่งทาน ซีสเค้กกับเจ้าหน้าที่รัฐของต่างชาติ

๘๕.๒ ระบุสร้างความเสี่ยงต่อตัวเองและประเทศชาติ ร้อยละ ๑๔.๘ ว่าไม่เสี่ยง

นอกจากนี้ ร้อยละ ๖๓.๑ ระบุ ภาพลักษณ์เพนกวิน ไม่ค่อย योग ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ทำงานให้ใครบางคนฝ่ายการเมืองเบื้องหลัง หรือทำงานให้ต่างชาติผู้หนุนเบื้องหลัง ร้อยละ ๓๖.๙ ระบุทำเพื่อผลประโยชน์ชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ ๗๕.๑ เชื่อว่ามีขบวนการต่างชาติจริง จ้องทำลายเสาหลักประเทศไทยให้อ่อนแอ สั่นคลอนไร้ระเบียบ จลาจล ควบคุมไม่ได้

เพื่ออ้าง เข้ามาจัดระเบียบใหม่.....

หวังกอบโกยผลประโยชน์จากไทย โดยมีนักการเมืองไทยและแกนนำมือบร้อมมือกับต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ ๒๔.๙ ไม่เชื่อว่ามี"

บอกแล้วมัยละ.....

ขนมครกของเราพร้อมมันเนย ดัดใจและสุขภาพ ก็ทำเป็นหมูลืมรำ ดัดจริตไปกินซีสเค้กต่างชาติ-ต่างภาษา

เมื่อเป็นหมูลืมรำขี้มันเนย หลงไหลถึงขั้นติดแฮชแท็ก #ซีสเค้กอร่อยมาก แบบนี้

ชาวบ้านเขาเลยบอก "เสียชาติหมู-ชาติหมา" หมตราคาหน้าเขียงสามสัสไปเลย!

พูดถึงโพล นี้ถึงการเสวนาเรื่อง "รักษ์ปฐพี ดินชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน" ที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ จัดเมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓

"รศ.ดร.สังคิด พิริยะรังสรรค์" ประธาน กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ร่วมวงด้วย

ประเด็นนี้...มี แต่ปล่อยให้แล้งซ้ำซาก.....

ดร.สังคิด ใช้ข้อมูล "ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน" และผล "นิด้าโพล" ประกอบความเห็นเป็นทางแก้ไข ตรงหน้าแงตีมาก

"มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.๖๓ ของ 'ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน' พบว่า มีมูลค่าความเสียหายประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท

คำถามคือ เราจะเก็บ (น้ำ) อย่างไร?

หลักคิดใหม่ของเรา ไม่ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้เงินน้อย สร้างได้เร็ว เบ็ดเสร็จ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน, สิ่งแวดล้อม, สภาพธรรมชาติดั้งเดิม



## 'มิ่งเขียน-กุลล์ม' ไม่เชื่อลอง!

ไทยมีลุ่มน้ำทั่วประเทศ ๒๒ ลุ่มน้ำ จะเก็บได้ด้วย 'ฝายแกนชอยซีเมนต์' หรือเรียกว่า 'ฝายดิน' ก็ได้

เพื่อให้แผ่นดินชุ่มน้ำทุกภาค เราต้องสร้างฝายแกนชอยซีเมนต์ทุกลุ่มน้ำครอบคลุมใน ๒๒ ลุ่มน้ำ (จาก ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก) ความยาวลำน้ำหลัก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กม.เศษ

การแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังถกเถียงกันขณะนี้.....

ต้องใช้งบประมาณถึง ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมองว่าไม่ช่วยชาวบ้านเลย

'นิด้าโพล' สำรวจความเห็นชาวบ้าน

เชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองเหมือนเดิม

แก้รัฐธรรมนูญจะสูญเสียเงินโดยชาวบ้านไม่ได้อะไร นอกจากสนองความต้องการนักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้น

แต่ถ้าใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะใช้แก้รัฐธรรมนูญ สามารถสร้างแหล่งน้ำในลำน้ำหลักได้ ๓๕,๐๐๐ แห่ง

ได้ ๒๒ ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ประชาชนไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์ตลอดชีวิต"

ครับ.....เนี่ย

เรื่องน้ำ คือ "เรื่องอนาคตชาติ" เป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นมาก และมากมายๆๆๆๆ!

ในความเป็นชาติเกษตร น้ำคือ "ชีวิต" ทุกคนรู้อยู่ประสบอยู่กับตัวเอง ทั้งโคตรเหง้า วงศ์วานว่านเครือแต่ละคน ซึ่งว่าชาติน้ำเท่ากับชาติใจ

แต่รัฐสภา ในชีก ส.ส.ที่พูดติดปากว่า "ผม...ตัวแทนประชาชน ประชาชนเลือกผมมา"

มีหน้าไหน, พรรคไหน เป็นตัวตั้ง-ตัวตี เสนอให้เรื่องน้ำเป็น "เรื่องเร่งด่วน" ของชาติ ที่ต้องผลักดันให้ "มีแผน-มีงบ" เป็นโครงการเร่งด่วน เห็นผลทันทีภายใน ๒-๓ ปี

โดยบริหารน้ำและจัดทำแหล่งน้ำ ให้ชาวบ้าน, เกษตรกร มีกิน-มีใช้-มีเพื่อการเกษตร โดยไม่ขาดแคลนบ้าง?

ไม่มีเลย!

วันๆ มีแต่ สุมหัวแก้รัฐธรรมนูญ ร้องหาประชาธิปไตยสัน

มือ-สันตีนอะไรของมันก็ไม่มี  
แกเพื่อใคร แกแล้วใครได้?  
ชาวบ้านได้ ชาวบ้านมีน้ำท่าไร-ทำนาถาวร หรือพวกอาชีพ  
เลือกตั้งได้เข้าไปกินเมืองถนัด?  
ก็ดูประเด็นที่เขาตั้งญัตติจะใช้เวทีสภาเบิกบายศรีแก่กันซี  
ไม่มีเรื่องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านเลยซักมาตรา แม้เรื่องการ  
ศึกษา-วิจัย ที่หลอกเด็กออกมาเรื่อยๆ ก็ไม่มี  
มีแต่เรื่องเลือกตั้งให้พวกกูโกงง่ายๆ เข้าสู่อำนาจง่ายๆ หนี  
โทษคุกง่ายๆ ได้สิทธิและอำนาจมากๆ คดีโกงไม่มีอายุความไล่  
ทิ้งไปง่ายๆ  
แกมาตรา ๒๕๖ เปิดประตูชั้นแรกให้ตั้ง ส.ส.ร.ก่อน  
ตั้งได้แล้ว ไม่มีหรือที่มันจะไม่แตะหมวด ๑ หมวด ๒  
เหมือนแทรกเข้าไปได้ทั้งตัวแล้ว ที่จะไม่ตะบันแหลกทุกหมวด-  
ทุกมาตรา “เขียนใหม่” ทั้งฉบับ นั้น..มีหรือหมาไม่กินซี?  
นิรโทษกรรม “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” และพวกหนคิดดีที่ไปอยู่  
นอกประเทศ เชื่อน้ำหน้าพวกนี้ได้หรือว่า จะไม่ใช่สีลาหมกเม็ดไว้  
ในรัฐธรรมนูญที่เขียนกันใหม่?  
เอาเข้าจริง ถ้าตั้ง ส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่าง  
ที่ขมิ้มมันกันตอนนี้ ที่ว่าต้องใช้เงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท นั้น  
ได้แค่เสาเข็มหลังคา...  
ยังฝ่านบ้าน การตบแต่งภายนอก-ภายใน กว่าเสร็จ ๒๐,๐๐๐  
ล้านบาท ก็ยังไม่พอด้วยซ้ำ!  
แค่ทำประชามติ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔,๐๐๐ ล้าน ก็  
ปาเข้าไปร่วมหมื่นล้านแล้ว ที่ฝ่ายค้านเสนอแก้ไขไปใหม่อีก ๔  
ญัตติ และเห็นเพื่อไทยจะยื่นอีก  
เมื่อญัตติที่ยื่นแก้ เข้าเงื่อนไขต้องทำ ก็ต้องแยกทำประชา  
มตีก  
แล้วจะฉิบหายงบประมาณเพื่อลากสาวกกะเบือให้พวกนี้  
เท่าไร?  
ตั้ง ส.ส.ร. ๒๐๐ คนหรือกว่า ๒๐๐ กว่าร่างเสร็จ ทีละ ๒ ปี  
เฉพาะเงินเดือน วางไว้เลย ๒,๐๐๐ ล้านบาทขั้นต้น  
อย่างนี้ ชาวบ้านต้องช่วยกันคิด ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ได้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๑ ฉบับ เพื่อ ส.ส. ๕๐๐ คน  
ปี-สองปี เลือกตั้งแล้วไม่สมเจตนา มันก็จะหาเรื่องแก-ฉีก  
อีก ก็ต้องใช้ขบอีก หมิ่น-สองหมิ่นล้าน สนองค้นหา ส.ส.  
ในทางกลับกัน.....  
มองในมุม ดร.สังคิดบอก เอา ๑๕,๐๐๐ ล้าน ไปสร้างแหล่ง  
น้ำ ได้แหล่งน้ำในลำน้ำหลัก ๗๕,๐๐๐ แห่ง ได้ ๒๒ ลุ่มน้ำทั่ว  
ประเทศ  
ประชาชนไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านครัวเรือน ได้ประโยชน์ตลอดชีวิต  
เนี่ย แบบนี้ ชาวบ้านจะเอาแบบไหน ก็ตรองกันดู เป็นเรื่อง  
ไม่ซับซ้อนอะไร ในเมื่อพวกนักการเมือง เออะอ้ออ้างเพื่อประชาชน  
เรื่องน้ำนี้แหละที่ประชาชนต้องการ โดยเฉพาะอีสาน เร่งด่วน

ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว  
และอย่านึกนะว่า ฉีกเก่า-เขียนใหม่เสร็จปุ๊บ จะได้ใช้  
เลือกตั้งปั๊บ  
ยังหอก ยังต้องใช้เวลาและเงินอีกก้อนใหญ่ เพื่อเขียน  
กฎหมายลูก ๑๐ ฉบับ และต้อง ๔ ฉบับเพื่อเลือกตั้งเสร็จก่อน  
จึงจะเลือกตั้งกันได้  
สรุปแล้ว แกรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง ส.ส.ร. “ผลาญบ-  
ผลาญชาติ” โดยประเทศชาติ-ประชาชนไม่ได้อะไรเลย  
แต่ต้องจ่ายทุกบาท-ทุกสตึงให้พวก ส.ส.  
จะแก ก็ ส.ส.-ส.ว.นั่นแหละ แกกันเองเป็นรายมาตรา  
ที่เห็นจำเป็นต้องแก้ในระบอบรัฐสภา ต้องให้เปลือง หมิ่น-สอง  
หมิ่นล้าน ตั้ง ส.ส.ร.เขียนทั้งฉบับทำไม?  
เขียนแล้ว ทำประชามติวันไหน ประชาชนคว้าวานั้น ก็  
จะเสียเปล่า ทั้งเป็นเหตุให้ทะเลาะระดับชาติกันอีก  
ดูนี่ซี... ส.ส.-ส.ว.วันนี้ รวม ๗๕๐ คน  
ส.ส.และ ส.ว.แต่ละคน มีบริวารกินเงินเดือนอีกคนละ ๔  
คน แยกเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคนละ ๑ คน ๒๔,๐๐๐ บาท/  
เดือน  
ผู้อำนวยการอีกคนละ ๒ คน เงินเดือน ๑๕,๐๐๐/คน แล้ว  
ยังมี “ผู้ช่วยดำเนินการ” อีกคนละ ๕ คน เงินเดือน ๑๕,๐๐๐/คน  
รวมเงินเดือนในส่วน ส.ส. ส.ว. แต่ละคน ตกเดือนละ  
๒๔๒,๕๖๐ บาท/คน  
๗๕๐ คน หนึ่งเดือนเท่ากับ ๑๘๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท  
เท่ากับ ๑ ปี ต้องเอาภาษีประชาชนไปจ่ายเงินเดือนให้  
เฉพาะ ส.ส.-ส.ว. ๒,๑๘๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท  
ยังไม่นับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้กัน เช่น ประชุม กมธ.,  
อนุ กมธ.ลับตาหัลละ ๒ ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท  
แต่ละคนเป็นได้คนละ ๒ คนละ  
เบิกคาร์ดิฟ, รถยนต์, เครื่องบินได้ มีสวัสดิการรักษา  
พยาบาล, มีกองทุนสงเคราะห์อดีต ส.ส.-ส.ว., มีเครื่องคอมพิ  
แบบพกพาให้ และ ฯลฯ  
เนี่ย..กินภาษีชาวบ้านปีละร่วม ๓ พันล้าน ทำงานกัน  
หน่อยเป็นไง จะแก้ตรงไหน ส.ส.-ส.ว.ก็แก้ในรัฐสภาที่แหละ ต้อง  
ไปตั้ง ส.ส.ร.ผลาญเงินทำไม?  
เห็นแหกปากชาวบ้านกำลังยากจน ไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำ แล้ว  
นี่จะตั้ง ส.ส.ร.เขียนรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็น ใช้เงินไม่หนี ๒  
หมื่นล้าน  
ในกระบาลมีหัวคิดกันบ้างมั๊ย คิดกันบ้างสิ...คิด!  
ไอ้พวกนักการเมือง.....  
วันๆ ไม่ยุเด็กล้มบ้าน-ล้มสถาบัน ก็คิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญ  
เพื่อตัวเอง เออะอ้อ อ้างเพื่อประชาชน  
ก็พวกกูนี้แหละประชาชน อย่างมาสะแองอ้าง  
มิ่งเขียน พวกกูจะล้ม แล้วคอยดู!

# เครือข่าย 'ชาวนาดิจิทัล' สู่การพัฒนาเกษตรยั่งยืน

หากการแก้ปัญหาก่อให้เกิดการเรียนรู้ "เกษตรกร" ในพื้นที่โดยรอบแก้มลิงหนองสมอใต้ ต.บางคู้ จ.ลพบุรี นั้นได้ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆ มาแล้วไม่ถ้วน โดยเฉพาะ "การจัดการน้ำ" ที่นำไปสู่การรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เพียงเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแต่เป็นการรวมตัวเพื่อมุ่งเข้าสู่องค์ความรู้ที่มี "เทคโนโลยีดิจิทัล" เป็นตัวนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## ไชยรัตน์ โตเจริญ

เลขาธิการ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแก้มลิงหนองสมอใต้

นาแปลงใหญ่

เล่าว่า

ระยะหลังมีการปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตเกษตรกร เรียกว่า

พีชระยะสั้น ใช้เวลา

ในการปลูกไม่เกิน 120 วัน

จากเมื่อก่อนที่ทำงานปรัง

ลอยใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวนาน

จึงเปลี่ยนมาทำนาระยะสั้น คือ

"พันธุ์ปทุมธานี"

ก่อนมาถึงยุคนี้ ขอเล่าย้อนไปถึง

ความยากของการทำนาตอนนั้น

ที่การบริหารจัดการน้ำ ก็คือแค่ให้

น้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติไม่มีคลอง

หรือร่องน้ำ และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้เลย

ดังนั้น ถ้ามีน้ำใช้ก็แค่น้ำที่พอจะกักไว้ได้

บางส่วนเมื่อทำการผลิตเสร็จแล้วก็จะไม่มี

น้ำหลงเหลืออยู่ ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญวิกฤติ

คือปัญหาเรื่องภัยแล้งในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นฝนทิ้งช่วงหรือการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

สภาวะเหล่านี้จะทำให้ชาวนาขาดแคลนน้ำ

เพื่อใช้ในการเกษตรทันที

อย่างไรก็ตาม เมื่อประสบปัญหา

ภัยแล้งหลายๆ ครั้งแล้ว จึงคิดรวมตัวกัน

เร่งพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ

ดูในระบบอินเทอร์เน็ตว่ามีกลุ่ม

ที่รวมตัวกันเกิดขึ้นแล้ว และสามารถ

มีทุนหมุนเวียนแล้วเพื่อนำไปใช้

บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้



ไชยรัตน์ โตเจริญ



"ได้ชวนชาวบ้านมารวมตัวกัน และเริ่มนำเอาเทคโนโลยีในเรื่องของระบบออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตเข้าไปหาความรู้จนได้เจอกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ นั่นก็คือจุดพลิกผันของพวกเราชาวบ้านบางคู้"

เมื่อรวมกันจนเข้มแข็ง เข้ากลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ทางภาครัฐก็ได้ยื่นความช่วยเหลือทั้งด้านความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มาปลูกซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ทำราคาได้ดี แต่ต้องมีการสอนวิธีปลูก ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

แม้วิธีการดูแลปลูกข้าวทำได้ดีแล้วแต่หากน้ำไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์ กระทั่งมีการช่วยเหลือจาก "กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทาน" มาให้ชาวบ้านจนสามารถรวมตัวกัน และทำการเกษตรในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหัวหน้างานส่วนของคุณัยพันธุ์ข้าว จ.ลพบุรี เข้ามาช่วยเหลือในการให้ความรู้กับคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวอิ่นๆ แต่ตอนนี้ได้การส่งเสริมทำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวระยะสั้น คือ 120 วัน คือพันธุ์ปทุมธานี 1 และอีกหนึ่งจุดของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างชัดเจนนั้นคือ "โครงการพระราชดำริแก้มลิงหนองสมอใต้ ต.บางคู้ และ ต.บางลี่ โดยกรมชลประทาน" ที่ได้เข้ามาจัดสรรน้ำแล้วก็การพัฒนาแหล่งน้ำรวมถึงการขุดลอกทำคลองลาด

ผลจากการจัดสรรน้ำไปตามลำคลอง ลำรางต่างๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทำให้กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกของนาแปลงใหญ่ รู้สึกว่าไม่อาจจะย่อท้อต่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพราะผลของการร่วมมือกัน โดยมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

"ตอนนี้เกษตรกรบางคู่มีความสุขกับการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งยังไม่หมดไปแต่เราสามารถจัดการกับปัญหาได้ถ้าร่วมมือร่วมใจ และจัดการอย่างถูกวิธี"



## เปิดเวทีถก

# แบน 3 สารพิษเกษตร

## 'ประชาชน' ต้องร่วมบอยคอต

**ป**ระเด็นเรื่องแบน 3 สารพิษ คือ โกลโฟเซต พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส เป็นเรื่องที่มีการพูดถึง เป็นอย่างมากเมื่อปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้ ประกาศยกเลิกการใช้ 3 สารพิษนี้ไปแล้ว แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทบพทวนใหม่ สุดท้ายแบน 2 ตัว และอีก 1 ตัว จำกัดการใช้

ขณะนี้ผ่านไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง “แบน 3 สารพิษ ต่อชีวิตคนไทย” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช., นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมอภิปราย

นายวิฑูรย์กล่าวว่า มีการนำเสนอข้อมูล เรื่องพิษภัยของ 3 สารเคมี กันไปมาก เช่น คลอร์ไพริฟอส ที่พบการตกค้างมากที่สุด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก โกลโฟเซต เป็นสารก่อมะเร็ง หรือพาราควอต มีฤทธิ์เฉียบพลันสูงกว่าฟูราดาน 43 เท่า และยังมีพิษเรื้อรังก่อโรคมะเร็งอีกด้วย

“งานวิจัยจำนวนมาก พบว่าสิ่งมีชีวิต เช่น ปู ปลา หอย ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสารเคมี ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน พบการตกค้างใน ผลไม้แม้ว่าเกษตรกรจะไม่ได้ใช้กับผลไม้ โดยตรง สะท้อนว่าพาราควอตสะสมใน สิ่งแวดล้อม และ เข้ามาอยู่ในห่วงโซ่ อาหาร รวมทั้ง การตรวจสอบ ของกระทรวง สาธารณสุข (สธ.) ก็พบการตกค้าง ในผักถึง 1 ใน 4 ของตัวอย่างที่ตรวจ และพบการตกค้าง



วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ในสายรกของทารก แม้ว่าแม้จะไม่ได้ทำ เกษตรโดยตรงก็ตาม เรื่องเหล่านี้ประเทศ ทางยุโรปรู้ และยกเลิกใช้เมื่อ 13 ปีก่อน ส่วน ประเทศอื่นๆ ททยอยแบนจนปัจจุบันมีถึง 61 ประเทศ แม้แต่ประเทศใหญ่ๆ ที่เป็นผู้ผลิต พาราควอตเองก็ยังแบน” นายวิฑูรย์กล่าว

นายวิฑูรย์กล่าวว่า เมื่อมีประกาศแบน 3 สารพิษดังกล่าวในประเทศไทย ในเดือน ตุลาคม 2562 ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรฯ มีข้อสั่งการให้ทบพทวนจึงเป็นเรื่อง ที่น่าประหลาดใจมาก เพราะพรรคประชาธิปัตย์ ก็เคยประกาศสนับสนุนให้แบน

“แต่พอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทบพทวนการแบน ในฐานะพรรคการเมืองแล้ว เป็นเรื่องที่อยู่บิยายสังคมไม่ได้ และในเชิงการบริหารแผ่นดินก็ทำแบบเด็กเล่นไม่ได้ เพราะการ แบนยังไม่ผลเลย แต่กลับจับทบพทวนแล้ว การ แบนมีผลกระทบต่อเกษตรกรจริง แต่ต้องมอง ภาพใหญ่ก่อน นายกรัฐมนตรีบอกว่าสุขภาพ ต้องมาก่อน ผลโพลต่างๆ ก็พบว่าประชาชน ส่วนใหญ่สนับสนุนให้แบน เมื่อประชาชน ส่วนใหญ่สนับสนุน หน้าที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรฯ ไม่ใช่ไปทบพทวนมติ แต่ต้อง หาทางเลือกและสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ถ้ากั๊กกั๊กไม่ออก ให้ ไปดูมาเลเซียกับเวียดนาม ที่แบนพาราควอต ก่อนไทย” นายวิฑูรย์กล่าว

ทั้งนี้ นายวิฑูรย์กล่าวว่า งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในพื้นที่ ส่วนยางและสวนปาล์ม พบว่ามีการใช้สารเคมี ร้อยละ 10-30 ที่เหลือใช้เครื่องจักรตัดหญ้า หรือที่มาเลเซียใช้พืชคลุมดินผสมผสานกับ การใช้เครื่องมือจักรกล ทำให้มีผลพลอยได้คือ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/-

วันที่: จันทร์ 14 กันยายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15527

หน้า: 19(บน)

Col.Inch: 108.64 Ad Value: 168,392

PRValue (x3): 505,176

클리: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดเวทีถก แบน 3 สารพิษเกษตร 'ประชาชน' ต้องร่วมบอยคอต

ได้ปุ๋ยธรรมชาติเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่

“ในเชิงวาทกรรม รัฐบาลพูดถึงเกษตรกรอินทรีย์ แต่พอทำจริง จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่างบประมาณที่ใช้กับโครงการระยะสั้น มีเกษตรกรที่เข้าถึงกว่าร้อยละ 90 คิดเป็นเงินกว่า 70,000 ล้านบาท แต่เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เข้าถึงเพียงร้อยละ 0.3 นี่คือนโยบายเชิงระบบ ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้ระบบการเกษตรมีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสุขภาพอย่างแรก คือ การกระจายอำนาจ ตัวอย่าง จ.ยโสธร มีการทำเกษตรอินทรีย์มาก สามารถเพิ่มจาก 80,000 ไร่ เป็น 3-4 แสนไร่ ทั้งๆ ที่มีการสนับสนุนแค่ร้อยละ 0.3 ต่อมาคือ จัดการบปให้สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์มากขึ้น และที่สำคัญคือ พลังของผู้บริโภคจะทำให้เกิดการแบนอย่างจริงจัง เลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทที่ไม่ใช้สารเคมี” นายวิฑูรย์กล่าว และว่า หากสามารถยืนหยัดกับแนวทางเหล่านี้ได้ เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 10 ปีข้างหน้า

ด้าน น.ส.สารีกกล่าวว่า เหตุผลที่ต้องชี้แจงเรื่องสารเคมี เพราะถ้าดูแลแต่ละครอบครัว อย่างน้อยต้องมี 1 คน ที่มีประวัติเกี่ยวกับมะเร็ง และต้นทางของโรคคือ อาหารการกิน อย่างไรก็ตาม ในกรณี 3 สารพิษนี้ ถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ที่ประเทศผู้ผลิตไม่ใช่ แต่กลับส่งออกมาให้เราใช้ เรื่องนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้น ดังนั้น ควรเป็นหลักการพื้นฐานในการแบนทั้ง 3 สารพิษนี้

“การที่บริษัทผู้ผลิตฟ้องศาลปกครองก็ไม่เกินความคาดหมาย แต่การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้บทวนการแบน เราโกรธมาก ถ้าทำได้แล้วไม่ควรถอยหลัง กระทรวงเกษตรฯควรส่งเสริมหรือสนับสนุนเกษตรกรให้มีทางเลือกอื่นๆ ในฐานะผู้บริโภคไม่ต้องการสารเคมีตัวใหม่มาทดแทน แต่ต้องการให้เปลี่ยนวิธีการผลิตที่เป็นมิตรและปลอดภัย และควรเป็นทิศทางของประเทศ” น.ส.สารีกกล่าว และ



สารี อ๋องสมหวัง

ว่า หากดูภาพรวมนโยบายของกระทรวงเกษตรฯไม่ได้สนับสนุนเกษตรทางเลือก เกษตรผสมผสาน หรือเกษตรอินทรีย์เช่น การซื้อปุ๋ย ถ้าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเบิกกองทุนไม่ได้ หรือเครื่องจักรแพงเพราะต้องเสียทั้งภาษีนำเข้า

และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สารเคมีไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ซื้อได้ง่ายกว่า

น.ส.สารีกกล่าวว่า ขณะเดียวกัน การออกประกาศเรื่องจำกัดการใช้ไกลโฟเซต เช่น คนซื้อต้องผ่านการอบรม คนขายต้องแยกขายจากสารเคมีอื่นๆ ก็ท้าทายในทางปฏิบัติ จากการสำรวจของมูลนิธิผู้บริโภคใน 17 จังหวัด พบว่ามีคนที่ทำได้ร้อยละ 13 นอกนั้นทำไม่ได้เลย สะท้อนว่าไม่สามารถจำกัดการใช้ได้จริงและไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากต้องแบนสารตัวนี้

“เราควรใช้หลักการว่า เมื่อประเทศผู้ผลิตยังไม่ใช้ เราไม่ควรใช้ นี่เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และประเทศไทยควรผลักดันหลักการนี้ อย่างจริงจัง ยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสารเคมีตัวใหม่ แต่อยากให้เปลี่ยนวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรอาจต้องปรับตัวใช้เครื่องจักรมากขึ้น กระทรวงเกษตรฯต้องสนับสนุนในจุดนี้ และตั้งเป้าให้มีสัดส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเรียกร้องหน่วยงานตรวจสอบด้วยว่า ถ้าตรวจพบสารตกค้างต้องบอยคอตด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ” น.ส.สารีกกล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า จุดยืนของคนที่อยู่ในวงการสาธารณสุขชัดเจนว่าเรื่องสุขภาพมาอันดับ 1 เสมอ หัวใจของระบบหลักประกันสุขภาพคือ การทำให้คนไม่เจ็บป่วย ไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยมารักษา ซึ่งทั้ง 3 สารพิษนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพ จากข้อมูลพบว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 2,000-3,000 กว่าคน ที่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ย 15-20 ล้านบาท/ปี และยังมีผู้ป่วยนอกอีกจำนวนมาก รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าเดินทาง ค่ากินระหว่างเผ่าไข้ เป็นต้น

“เราพบว่า ภาคเหนือมีความรุนแรงของเรื่องสารพิษสูงมาก รองลงมาคือ ภาคอีสาน และผลกระทบนอกจากเกษตรกรที่ร่างกายสัมผัสกับสารพิษแล้ว ยังมีกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบต่อ IQ และ EQ ดังนั้น การที่อาหาร ผัก ผลไม้ปนเปื้อน สะสมในร่างกาย จะพบปรากฏการณ์ที่มีโรคใหม่ๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นในคนวัยนี้ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ในคนอายุ 20 กว่าปี พบการชักในคนอายุน้อย เรื่องเชาวน์ปัญญาเด็ก ฯลฯ ดังนั้น สปสช.ในฐานะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คนไทยเจ็บป่วย มีจุดยืนชัดเจนว่าเรื่องเหล่านี้มีผลทั้งเฉียบพลันและระยะยาว ทำอย่างไรจะ

ละเลิกสิ่งเหล่านี้ แล้วไปหาทางเลือกอื่นๆ ให้พืชผักปลอดภัย” นพ.ศักดิ์ชัยกล่าว

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวถึงท้ายว่า การที่จะผลักดันมาตรการการแบน และการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ผู้บริโภคต้องบอยคอตผลิตภัณฑ์ที่มีสารตกค้าง จะเป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับตัว ขณะนี้เริ่มเห็นกลุ่มที่รับซื้อเฉพาะอาหารปลอดภัย สารตกค้าง มีร้านอาหารที่เน้นเรื่องสุขภาพ เห็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่ทำอาหารสุขภาพกินกันเอง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญ สปสช.ซึ่งมีเครือข่ายท้องถิ่นในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกว่า 7,000 ตำบล พบว่ามีกว่า 2,000 ตำบล ที่ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรปลอดภัย เป็นตัวอย่างสะท้อนว่าการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคสามารถทำได้จริง

ดังนั้น ประชาชนที่สนใจขับเคลื่อนในเรื่องนี้ สามารถรวมกลุ่มทำเป็นโครงการของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลได้